

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN THĂNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9-1 /BC-BPC

Thăng Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thẩm tra kết quả công tác kiểm sát năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII

Qua kết quả giám sát tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện và xem xét báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện trình tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND huyện khóa XII. Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo của ngành về nhận định, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và một số hạn chế năm 2023. Tại kỳ họp này, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo một số vấn đề sau:

Trong năm Viện kiểm sát đã chủ động đề ra nhiều biện pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong công tác thực hành quyền công tố, VKSND huyện đã chú trọng theo dõi giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ bảo đảm cho việc khởi tố, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng truy tố oan người vô tội, hạn chế bỏ lọt tội phạm.

Tổng số nguồn tin về tội phạm đã thụ lý 206 tin (*tăng 40 tin so với cùng kỳ năm 2022*), nguồn tin tội phạm về trật tự xã hội tăng mạnh, đáng kể là các hành vi cố ý gây thương tích với 61 tin mới (*gần gấp 2 lần năm 2022*), khởi tố 93 vụ/154 bị can (*tăng 07 vụ/18 bị can so với cùng kỳ 2022*), trong đó một số tội phạm mới, như tội trốn thuế, tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tăng mạnh 719 vụ, tăng 148 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 93 tin; không khởi tố 88 tin; tạm đình chỉ 09 tin. Đang giải quyết 16 tin. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự: giải quyết 126 vụ/232 bị can (*tăng 07 vụ/37 bị can, số khởi tố mới 93 vụ/154 bị can*). Đã giải quyết 104 vụ/187 bị can, truy tố 92 vụ/177 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 93 vụ/177 bị can.

Tuy nhiên, chất lượng kiểm sát hoạt động điều tra các vụ án hình sự chưa cao, một số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Một số tồn tại, hạn chế của cơ quan điều tra, tòa án, thi hành án và các cơ quan, tổ chức có liên quan đã được VKSND phát hiện và kiến nghị yêu cầu khắc phục, nhưng việc khắc phục của một số cơ quan, đơn vị chưa tốt, một số thiếu sót, vi phạm còn để kéo dài.

Ban pháp chế đề nghị VKSND cần kiểm sát chặt chẽ để nâng cao tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm, hạn chế bỏ lọt tội phạm. Tăng cường hơn nữa chất lượng kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ

quan tiến hành tố tụng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để xảy ra oan sai. Tích cực kiểm sát các hoạt động tư pháp để có các kiến nghị phù hợp đảm bảo theo quy định; thường xuyên kiểm sát việc tiếp thu, khắc phục của các cơ quan, đơn vị mà Viện kiểm sát đã phát hiện và kiến nghị. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa, phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ Kiểm sát viên.

Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố đảm bảo đúng quy định.

Kịp thời ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan đơn vị thực hiện công tác phòng ngừa vi phạm và việc thực thi nhiệm vụ.

Đẩy mạnh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự, việc dân sự, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Lưu VT-TH.



**Đoàn Văn Tùng**